

หน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวชี้วัดที่ 3.3	มีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (1 ระบบ)
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
คำนิยาม	ฐานข้อมูล (database) หมายถึง การจัดรวบรวม ความรู้ด้านงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ไว้ในรูปแบบที่สามารถเรียกมาใช้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ทุกหน่วยงานส่งรายงานในระบบ DOC
แหล่งข้อมูล	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ระยะเวลาประเมิน :	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)

## เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment – ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ เช่น ฐานข้อมูล คลังความรู้ที่มีอยู่ หรือที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนงาน	1	- มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจของกรม หรือหน่วยงาน โดยคำนึงถึงผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	1	- มีมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยยึดแนวทางตามกลยุทธ์ PIRAB - มีประเด็นความรู้เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน - มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้
3	Management and Governance มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	1	- มีแผนการขับเคลื่อน - มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน - มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	- มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน - มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	- มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา มีการประเมินและถอดบทเรียนการจัดทำระบบฐานข้อมูล
	<b>คะแนนรวม</b>	<b>5</b>	

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)				
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/หลักฐาน	
1	Assessment - ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - ทบทวนแผนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงาน	1	- มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ - ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
2	Advocacy/ Intervention	1	- ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน - มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้	
3	Management and Governance มีแผนการขับเคลื่อน - มีการติดตาม เผยแพร่ และสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์	1	- มีแผนการขับเคลื่อน - มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน - มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	- มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด - มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการ ขับเคลื่อน	
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	- มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา ประเมินและถอดบทเรียนการจัดทำระบบฐานข้อมูล	
คะแนนรวม		5		
เอกสารสนับสนุน :		ตัวอย่าง เช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น		
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2560	2561	2562
		-	-	-
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ			
	1. นางศรีวรรณ ทาวงศ์มา      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02 590 4143 2. นายไพรัช ดันอด              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ 02 590 4143 3. นางสาวธัญภรณ์ พิบูลย์พล    นักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 590 4596 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 1. น.ส.พัชราภรณ์ กาวิละ      ทันตแพทย์ชำนาญการ 2. น.ส.สิริกัลยา เวชพร        ทันตแพทย์ชำนาญการ 3. นายรัชชัย สุธาชัย        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4. น.ส.สุทธิกานต์ กันตี        บรรณารักษ์ โทร. 053-801160-61 โทรสาร 053-140143			

ผู้รายงานตัวชี้วัด	<p><b>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายปรัชญา ต่านกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02 590 4153</li> <li>2. นางสาวฉันทวรรณ พิบูลย์พล นักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 590 4596</li> </ol> <p><b>ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. น.ส.พัชราภรณ์ กาวิละ ทันตแพทย์ชำนาญการ</li> <li>2. น.ส.สิริกัลยา เวชพร ทันตแพทย์ชำนาญการ</li> <li>3. นายธวัชชัย สุธาชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ</li> <li>4. น.ส.สุทธิกานต์ กันต์ บรณนารักษ์</li> </ol> <p>โทร. 053-801160-61 โทรสาร 053-140143</p>
--------------------	---